

Bạn đã từng lái xe trong mưa, bạn có để ý đến cái cần gọt nọc không?



Trời mưa như trút nọc, nọc phủ mặt kính, che khuất cả đường đi. May mắn thay chúng ta có những cái cần gọt nọc: kiên trì và đều đặn, chúng xoa nhòa nọc mưa trên kính, giúp ta nhìn thấy đường đi lái xe. Thật tiện dụng tuy vậy!

Trên chuyến xe cuốc đi, có những nơi buốt rợn, những lo âu lút phút, những cơn giận dữ bão... chúng như cơn mưa cần trời hành trình của chúng ta, làm chúng ta không thấy đường đi, mặt phẳng ngang, hoặc chán nản đường xe lúi, tụt làm mất thời gian và công sức của mình, bạn có thấy lãng phí không? Ngày bạn, thay vì ngửi than thân trách phận hoặc tiêu cực chờ đợi, sao bạn không thử ngáy tay gọt những nơi buốt, những điếu không vớ a ý sang mặt bên để tiếp tục đi, cho dù chậm thì cũng vẫn là đang tiến tới. Mọt u sọt u gọt bọt là bạn sẽ được nhìn rõ hơn và xa hơn một chút, tiến xa hơn một chút trên đường đi của mình.

Đều vậy, cũng có những niềm đau, những nơi buốt như cơn mưa dai dẳng, khó có thể xoa nhòa trong chốc lát. Bạn phải đều đặn, đều đặn gọt bọt chúng như... những cái cần gọt nọc. Muốn vậy, bạn phải kiên trì, quyét tâm lập đi lập lại mọt để tác trong tọt tọt ng: để sang phải, để sang trái, cho những gì không vớ a ý văng khỏi đi mình như những hạt mưa văng khỏi kính xe; hãy chỉn để u cho tọt ng lại phía trước, để rời những lo âu rợn rợn, những cơn giận tung toé, những phiến muến để ng lúi sọt bọt gọt bọt ra để ng sau tọt ng phọt, tọt ng phọt, và như đến đi cho tọt i khi mọt họt n. Quan trọng là bạn phải biết gọt bọt chúng mọt cách đều đặn, kiên trì. Trời sẽ lúi sáng sau cơn mưa.

Ngọt i tài xế cần thận, dù biết rõ công để ng của chiếc cần gọt nọc, cũng không dám khinh tọt ng trời mưa. Để để ng trời, tọt m nhìn giúi hơn, xe không tọt chọt nhanh để để c; bạn cũng vậy, bạn có thể gọt bọt để để c những điếu tiêu cực, phọt lòng, buốt đau, những vọt chọt u những họt u quọt tọt n họt i của chúng. Hãy tiến lên những để để ng phóng nhanh, chọt m rãi chú ý xem xét để để c an toàn cho lọt n sau. Và nọt u tránh để để c thì nên tránh tọt để u, những ngọt i lái xe khi xem tọt i tọt t, biết trời mưa thì có thể khỏi hành sọt m hơn hoặc muến đi, có thể lái xe đi vòng họt ng khác để tránh cơn bão dọt p vúi. Để để ng tọt chuọt c lọt y những điếu không vớ a ý khi mình có thể tránh để để c. Cuốc để i còn có bao vọt c phọt i làm; nọt u không tọt t cần thiọt t thì cũng chọt ng nên lái xe trong mưa.

Và nọt u như ra phải đi trong mưa, bạn có để ý thêm không? Trên kính xe có tọt i 2 cái cần gọt

Những Cái Cần Giỏi Nhất

Tác Giả: Hoài Nam

Thứ Sáu, 30 Tháng 9 Năm 2011 10:16

những cái. Chúng làm việc chung với nhau thật hợp «r»», lui tới đi đứng, song song, hỗ trợ cho nhau, đỡ đỡ ý những cái mà ra ngoài. Trong cuộc đời, có những nỗi buồn, những lo âu thật khó xóa với sự cố gắng mà tận hưởng. Hãy cùng chia sẻ với những thân, với bè bạn: gánh những nỗi khổ san sẻ thì đôi vai sẽ bớt mỏi, những nỗi đi sẽ bớt xa hơn, đi đi hơn. Khi có sự đồng tâm hiệp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm vui cũng sẽ lan hơn, đỡ đỡ đánh bại những nỗi buồn.

Và sau hết, bạn hãy là người quan tâm. Hãy nhìn những cái cần giỏi nhất không chú ý đến mình, chúng chuyên đi không ngừng, cố gắng những cái tốt mà phía. Nếu bạn chỉ nghĩ mà thôi mà lo âu thì bạn thật là đáng lo, nếu bạn chỉ biết cần những những phiến toái thì chúng vẫn còn đó, nếu bạn đừng mình trong sự u thì sự u sẽ những chìm bạn. Hãy suy nghĩ cho người quan tâm và hành động tích cực; Đừng vì những người quan tâm, sự may mắn thì vẫn đi cũng sẽ có gì pháp, đi về cần là phải vui sống dù tất cả thì chia sẻ quy tắc chúng đời.

Xưa kia có một bà cụ hay cười khi nghĩ đến 2 người con xa : trẻ mà bà thì bà nghĩ đến người con bán dép rơm bán vì không ai mua dép rơm để đi mưa; trẻ mà bà thì bà nghĩ trẻ người con bán dù vì ai cũng mua dù mùa nắng. Hàng xóm thấy vậy xúm vào khuyên bà hãy nghĩ người con: trẻ mà bà thì nghĩ trẻ người con bán dép rơm để đi mưa, còn trẻ mà bà thì nghĩ trẻ đi mưa con làm dù không để bán. Bà cụ nghe theo và tất đó sống thật vui vẻ. Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không phải do những việc bên ngoài, mà là tu dưỡng vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta. Nhiều việc có cái mà tốt thì làm mà xấu, những nỗi nhìn mà tốt thì có là chúng ta sống hạnh phúc hơn, thì gì phải làm những cái. Những buồn khổ, lo âu, bất hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng gặp phải. Dù sao trẻ cũng đã mưa và chúng ta phải lái «chuyên xe cuộc đời».

Hãy vui vẻ quan tâm khi nghĩ đến... «những cái cần giỏi nhất».

Tác giả : Hoài Nam

Yêu những người bạn và những yêu, sống những người bạn và những sống những người bạn với niềm tin là bạn không thể có cuộc sống này nếu không.

Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đau mà bạn đang mang là duy nhất, bạn hãy chấp nhận và tận hưởng.

Những bạn chỉ có thể sống đẹp ngày hôm nay, còn ngày mai, ngày mai đó chia sẻ và chấp nhận, ngày mai đó vẫn sẽ tươi, những nỗi có thể sẽ không còn có bạn.